

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า หลังนักลงทุนบางส่วนลดถือดอลลาร์-หันเก็งกำไรน้ำมัน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า หลังนักลงทุนบางส่วนลดถือดอลลาร์แล้วหันไปเก็งกำไรทองคำและน้ำมันมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ในระยะนี้

*ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังไม่ได้แรงหนุนจากข้อมูลที่ว่า การจ้างงานของสหรัฐฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ ยูโรยังได้แรงหนุนจากคาดการณ์เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

*รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 192,000 ตำแหน่ง ขณะที่นายจ้างในภาคเอกชนจ้างพนักงาน 222,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่เดือนเม.ย. และทำให้อัตราว่างงานลดลงมาที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปีที่ 8.9%

*การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นสิ่งจำเป็นต่อการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 2 ซึ่งเทียบเท่ากับการลดอัตราดอกเบี้ย

*ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ได้ส่งสัญญาณในสัปดาห์ที่แล้วว่า อีซีบีอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนหน้า ซึ่งเป็นท่าทีในเชิงรุกมากกว่าที่หลายคนในตลาดเตรียมตัวรับ

*ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวย่อ ขณะที่ตลาดเตรียมตัวรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อปกป้องเศรษฐกิจจากผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง

*ตลาดกำลังจับตาดูอย่างระมัดระวัง ต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในลิเบีย หลังจากทีกองกำลังที่จงรักภักดีต่อพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบีย ได้ทำการตอบโต้เพื่อช่วงชิงเมืองที่กลุ่มกองกำลังฝ่ายต่อต้านยึดไป ซึ่งทำให้มีความวิตกมากขึ้นว่า ลิเบียอาจเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมือง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเลี้ยวถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.480 บาท

*09.30 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.43/48 จาก 30.46/53 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.45/48 จาก 30.48/51 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.30/35 จาก 82.29 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3977/78 จาก 1.3980 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เขายังแข็งแรงอยู่ ช่วงนี้ก็คงยังแกว่งตัวใน range ไปก่อน ปัจจัยสำคัญคงเป็นเรื่องของราคาน้ำมัน ถ้ายังมีแนวโน้มจะไปต่อ ก็คงยังซื้อน้ำมันอยู่" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า นักลงทุนบางส่วนมีการลดการถือครองดอลลาร์ แล้วหันไปเก็งกำไรราคาน้ำมันและราคาทองคำแทน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม จากการรอดูทิศทางของปัจจัยต่างๆ ในขณะนี้ เชื่อว่าเงินบาทในวันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป โดยมองกรอบไว้ที่ 30.43-48

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้